



## การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

### สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น.

**๑. สถานการณ์ปัจจุบัน** รัฐบาลมีความห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ จึงได้มอบหมายให้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเต็มกำลัง โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ในช่วงการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๗ วัน

**๒. รายงานความเสียหาย/ผลกระทบ** ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. มีรายงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน บาดเจ็บจำนวน ๑๐ ราย ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน ๒ ราย และเสียชีวิต ๑ ราย โดยผู้เสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนท้ายรถสิบล้อ บนถนนเพชรเกษม กม.๓๑๕+๗๐๐ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเวลา ๐๓.๑๐ น. สาเหตุ คาดว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่สวมหมวกนิรภัย

**๓. การดำเนินการในเบื้องต้น** นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ และการจัดการระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานในด้านการสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ การรักษาฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นข้อมูลป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในจุดเดิม

จากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจนมีผู้เสียชีวิตในวันนี้ มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่สวมหมวกนิรภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงมีความห่วงใยผู้ที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้มีความปลอดภัยตลอดเส้นทาง โดยมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ภายใต้อัฒต ๓ ร. ของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รักตัวเอง รักครอบครัว และรักผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วย ดังนั้น ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือ ยาที่มีผลข้างเคียงให้เกิดอาการง่วง ก่อนขับขีรถ และใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกครั้ง หรือ หากง่วงระหว่างขับขี ควรจอดพักตามจุดที่มีการให้บริการของภาครัฐ หรือสถานบริการน้ำมันที่ปลอดภัย

ผู้รายงาน นายเลิศเชาว์ สุทธพานิช  
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โทร ๐๘๖-๓๓๓๙๙๒๕๕